

THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

Bảo đảm các mục tiêu phát triển kinh tế

(Tiếp theo trang 1)



Dây chuyền sang chiết gas của Công ty Cổ phần Việt Xô gas Thái Bình.

UBND thành phố đã chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đơn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống dịch cụ thể, theo từng cấp độ để vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa bảo đảm sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội. Sản xuất công nghiệp từng bước phục hồi và tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 9.946 tỷ đồng, tăng 10,07% so với cùng kỳ. Thành phố đã đề nghị phê duyệt chủ trương đầu

tu, điều chỉnh chủ trương đầu tư 4 dự án với số vốn đăng ký trên 562 tỷ đồng; 3 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư với số vốn đăng ký 240 tỷ đồng; để xuất hạn sử dụng đất cho 12 dự án. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt gần 6.880 tỷ đồng, tăng 7,24% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu ước đạt 489,6 triệu USD, tăng 9,3%; giá trị nhập khẩu ước đạt 348,45 triệu USD, tăng 32% so với cùng kỳ.

Công tác tài chính, ngân sách được quan tâm chỉ đạo, thực hiện điều hành chi ngân sách trong phạm vi dự toán được giao, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định; kịp thời cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bầu cử, phòng, chống dịch và bảo đảm an sinh xã hội. Chỉ đạo thực

hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, cân đối thu, chi ngân sách thành phố; tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát kê khai thuế, xử lý nợ đọng thuế; tập trung rà soát, phát hiện khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, kích lệ và động viên doanh nghiệp thực hiện mục tiêu kép, từ đó tạo đà tăng trưởng kinh tế đồng thời đóng góp cho nguồn thu ngân sách. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 803 tỷ đồng, đạt 52% dự toán, bằng 110,9% cùng kỳ.

Hiện nay, dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp; vì vậy, để hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra, những tháng cuối năm 2021 thành phố sẽ tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh; tổ chức gặp mặt, đối thoại, giải quyết kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi về giải quyết thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng để thu hút các dự án đầu tư. Thực hiện hiệu quả các

chương trình khuyến công, hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo lao động, phát triển thị trường, đổi mới công nghệ. Triển khai đề án phát triển thương mại, dịch vụ thành phố Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; đẩy mạnh thu hút đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng thương mại, dịch vụ; tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tập đoàn lớn thành các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị và tăng cường công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Ngoài ra, sản xuất nông nghiệp, thủy sản vẫn được chú trọng, nhất là phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung. Đồng thời, phát triển các sản phẩm OCOP gắn với du lịch dịch vụ để thúc đẩy tiêu thụ, kích thích sản xuất hàng hóa. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

MINH NGUYỄN

VŨ THƯ

5 năm trao gần 10.000 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin huyện Vũ Thư vừa tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2021), đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin huyện Vũ Thư được thành lập năm 2005, hiện có 1.713 hội viên, trong đó có 1.654 hội viên là nạn nhân. 5 năm qua, Hội đã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ gần 5 tỷ đồng trao gần 10.000 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam. Ngoài ra, Hội huy động các nguồn lực trao 100 xe lăn, tẩy độc cho 50 người, phục hồi chức năng cho 105 người, bảo trợ tại nhà cho 150 nạn nhân chất độc da cam nặng, xây dựng 2 nhà tình nghĩa, khám sàng lọc ung thư, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm nạn nhân chất độc da cam. Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin các xã, thị trấn trong huyện xây dựng được nguồn quỹ hiện tại đạt 936 triệu đồng, duy trì hoạt động hiệu quả. Các cấp hội luôn quan tâm, chăm sóc và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nạn nhân. Kết quả, 5 năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin huyện được Trung ương Hội và UBND tỉnh tặng 10 bằng khen, các hội cơ sở được nhận 9 bằng khen, 90 giấy khen, 39 cá nhân được tặng kỷ niệm chương, 235 lượt cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen trong các hoạt động vì nạn nhân chất độc da cam.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh, UBND huyện đã trao giấy khen của Tỉnh hội, UBND huyện, Huyện hội cho 31 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào vì nạn nhân chất độc da cam giai đoạn 2016 - 2021. Nhân dịp này, một số doanh nghiệp, đơn vị đã ủng hộ trên 33 triệu đồng tạo nguồn kinh phí giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn.

6 tháng tiếp nhận 75 đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Huyện Vũ Thư vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách thủ tục hành chính năm 2020, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

6 tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị trong khối nội chính huyện đã thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, đơn vị; xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng. 6 tháng đầu năm, toàn huyện tiếp nhận 75 đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tăng 19 đơn so với cùng kỳ năm 2020, trong đó thuộc thẩm quyền giải quyết 34 đơn, đến nay đã giải quyết, có văn bản trả lời 18/34 đơn, đạt 53%. số còn lại đang giải quyết theo quy định.

6 tháng cuối năm, huyện Vũ Thư tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng; công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản; phát huy vai trò giám sát của cán bộ, đảng viên, nhân dân để phát hiện sớm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

QUỲNH LƯU

Công ty Mỹ Hưng cần khẩn trương cung cấp nước ổn định cho 2 xã An Thanh, An Mỹ

Hơn 1 tháng nay, nguồn nước do Công ty Cổ phần Kinh doanh nước sạch Mỹ Hưng (Công ty Mỹ Hưng) cung cấp cho 2 xã An Thanh, An Mỹ (Quỳnh Phụ) bị gián đoạn, chất lượng nước không bảo đảm khiến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân bị đảo lộn. Công ty cần khẩn trương cung cấp nước ổn định, bảo đảm chất lượng là mong mỏi lớn nhất của người dân các địa phương lúc này.

Giữa những ngày nắng nóng tháng 7, cuộc sống của người dân thôn Thanh Mai, xã An Thanh thêm khó khăn khi nguồn nước sinh hoạt của 1.540 nhân khẩu thuộc 595 hộ gia đình bị gián đoạn, không bảo đảm về khối lượng và chất lượng. Bà Vũ Thị May, Trưởng thôn Thanh Mai cho biết: Trước khi xảy ra dịch ở địa phương, nước máy cung cấp cho thôn đã không bảo đảm, khi thiếu hiện phong tỏa, đời sống nhân dân thêm khó khăn khi mất nước gián đoạn. Đặc biệt, trong các ngày từ 1 - 3/7, nước mất ảnh hưởng rất lớn đến nhân dân vùng phong tỏa. Chính quyền xã đã chủ động liên hệ với các đơn vị, nhà hảo tâm cung cấp nước đóng bình cho thôn. 16 giờ hàng ngày, 2.500 lít

nước được chuyển vào tập kết tại nhà văn hóa thôn cùng hàng trăm bình nước loại 20 lít đóng sẵn phục vụ người dân. Tuy nhiên, chỉ sau 15 phút là hết, nước chỉ dùng phục vụ ăn, uống, còn tắm gội, giặt giũ thì hầu như không đủ.

Vừa lấy đầy bình nước để mang về ăn uống, ông Đào Văn Mười chia sẻ thêm: Thay mặt người dân thôn Thanh Mai và xã An Thanh, cho tôi gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cung cấp nước ăn miễn phí cho chúng tôi trong lúc khó khăn. Đến thời điểm này, nước sinh hoạt đã được nhà máy cung cấp trở lại nhưng chưa ổn định, chúng tôi vẫn phải phụ thuộc vào nguồn nước ủng hộ để ăn uống. Ông Chu Công Dương, Chủ tịch UBND xã An Thanh cho biết: Chúng tôi đã đề nghị Công ty Mỹ Hưng sớm khắc phục triệt để tình trạng này để bảo đảm cấp nước sinh hoạt ổn định cho người dân trong xã.

Không chỉ người dân xã An Thanh, 3.200 hộ dân với hơn 8.800 nhân khẩu của xã An Mỹ cũng gặp tình trạng tương tự. Ông Vũ Văn La, Chủ tịch UBND xã An Mỹ cho biết: Gần 1 tháng qua, trên địa bàn xã xảy ra 2 lần mất nước kéo dài, mỗi lần 3 ngày, lần 1 từ ngày 1 - 3/7, lần 2 từ ngày 10 - 13/7.

Trong quá trình nhà máy nước cấp tạo, nâng cấp dây chuyền sản xuất có trục trặc, hỏng hóc đã dẫn đến tình trạng này. Trước phần ứng gay gắt của người dân địa phương, lãnh đạo xã và Công ty đã đưa ra các biện pháp tình thế, từng bước tháo gỡ khó khăn. Đến nay, nước máy đã được bơm trở lại, tuy nhiên về áp lực, khối lượng và chất lượng nước vẫn chưa bảo đảm.

Nhà máy sản xuất nước sạch của Công ty Mỹ Hưng đặt tại thôn Tô Đề, xã An Mỹ, đi vào hoạt động từ năm 2015, đến nay cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt của nhân dân 2 xã An Thanh, An Mỹ. Ông Vũ Tiến Tuấn, Giám đốc Công ty cho biết: Từ tháng 5/2021, thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng nước phục vụ nhân dân và kế hoạch chuẩn bị thay đổi nguồn nước sản xuất từ nước ngầm sang nước mặt, Công ty Mỹ Hưng đã tiến hành cải tạo toàn bộ hệ thống dây chuyền sản xuất trong nhà máy. Trong quá trình cải tạo bắt buộc phải chuyển đổi quy trình sản xuất cũ sang quy trình sản xuất mới, đồng thời vẫn phải duy trì việc cung cấp đủ nước phục vụ nhân dân. Một số sự cố về kỹ thuật

gặp phải trong quá trình cải tạo đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Do đó không tránh khỏi những khi gián đoạn, mất nước, thậm chí chất lượng nước cũng bị ảnh hưởng theo. Từ ngày 18/6 - 4/7, Công ty Mỹ Hưng đã 3 lần gửi thông báo đến đại diện thanh 2 xã nhờ tuyên truyền về các nội dung liên quan đến cải tạo hệ thống và cắt nước sinh hoạt. Hiện tại nhà máy đã cung cấp nước trở lại cho 2 xã An Thanh, An Mỹ. Tuy nhiên, để công nghệ mới trong quá trình vận hành

thủ đạt được độ ổn định cần khoảng thời gian 2 tháng.

Ngày sau khi nhận được những thông tin phản hồi từ cơ sở, ngày 6/7, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Quỳnh Phụ cùng đại diện 2 xã đã có buổi làm việc với Công ty Mỹ Hưng để tháo gỡ khó khăn, khắc phục sự cố. Ông Nguyễn Văn Phát, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ cho biết: Để bảo đảm cung cấp nước sạch phục vụ nhân dân 2 xã được kịp thời và bảo đảm chất lượng,

UBND huyện đã yêu cầu Công ty Mỹ Hưng khẩn trương tập trung nhân lực, phương tiện khắc phục sự cố nhằm bảo đảm cung cấp nước sạch cho người dân theo tiến độ đề ra. Khi có kế hoạch cắt nước để bảo dưỡng, sửa chữa cần nghiên cứu, tính toán kỹ thời điểm. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông báo sớm để người dân có kế hoạch dự trữ nước, tạo sự đồng thuận, tránh những bức xúc không đáng có.

TRỊNH CƯỜNG



Người dân thôn Thanh Mai, xã An Thanh (Quỳnh Phụ) sử dụng nước đóng bình thay nước máy của Công ty Cổ phần Kinh doanh nước sạch Mỹ Hưng.

Mặc dù đã sắp bước vào tuổi "thất thập" song phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ cùng tinh thần gương mẫu của đảng viên, cựu chiến binh (CCB) Trần Đình Tộ, tổ dân phố Nghĩa Chỉ, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) đã mạnh dạn tích tụ 1ha đất nông nghiệp để xây dựng mô hình VAC, mỗi năm cho thu nhập gần 300 triệu đồng.

Vươn lên từ vùng đất trũng

Trang trại của gia đình CCB Trần Đình Tộ nằm biệt lập, cách xa khu dân cư. Khu vực này trước đây là vùng đất trũng, cây lúa kém hiệu quả nên nhiều hộ bỏ hoang không cấy, cỏ mọc um tùm. Trước ông Tộ, nhiều người đã ra đây thuê lại, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi song không hiệu quả nên bỏ cuộc. Khi về nghỉ hưu theo chế độ, ông Tộ đã mạnh dạn đổi hết đất nông nghiệp

của gia đình ra khu vực này, đồng thời mua thêm đất của một số hộ xung quanh bỏ hoang không cấy lúa để xây dựng trang trại. Ông tâm sự: Ở tuổi tôi, nhiều người chọn cuộc sống an nhàn bên con cháu, nhưng tôi nghĩ mình là đảng viên, còn sức khỏe, có điều kiện thì nên tiếp tục nỗ lực, cố gắng để làm gương cho thế hệ trẻ phấn đấu vươn lên. Bắt đầu hành trình chinh phục vùng đất trũng, ông Tộ cùng vợ chuyển hẳn ra sống trong căn nhà nhỏ dựng tạm để tiện cho công việc hàng ngày. Không quản ngại mưa nắng, hai mái đầu bạc ngày ngày chăm sóc cây cối, cải tạo mảnh đất bạc màu thành trang

trại với các vùng nuôi, trồng chuyên biệt. Trên diện tích 1ha, ông Tộ dành 40% để đào ao nuôi cá, phần còn lại ông cải tạo thành vườn trồng các loại cây ăn quả như mít, thanh long ruột tím đồng thời xây dựng khu chuồng nuôi bò, vịt đẻ. Sở dĩ ông chọn trồng thanh long ruột tím vì loại cây này dễ trồng, không kén đất; so với thanh long ruột đỏ, ruột trắng, thanh long ruột tím kháng sâu bệnh tốt hơn. Ngoài ra, thanh long ruột tím hợp với khí hậu miền Bắc hơn, giá thành cũng cao hơn các loại thanh long khác. Hiện tại, gia đình ông có hơn 100 trụ thanh long ruột tím, hàng năm cho thu hoạch từ cuối tháng 4 đến

hết tháng 10 với sản lượng trên 3 tấn, thu về hơn 90 triệu đồng mỗi năm. Cùng với thanh long ruột tím, loại cây chiếm số lượng lớn trong trang trại của ông Tộ hiện nay là mít dai cổ với trên 200 gốc. Chỉ tính riêng nguồn thu từ mít, mỗi năm gia đình ông thu về hơn 100 triệu đồng. Ông Tộ cho biết: Tôi và vợ là lao động chính ở đây, đều đã cao tuổi nên tôi lựa chọn những loại cây dễ trồng, ít tốn công chăm sóc. Ngoài ra tôi còn xây dựng hệ thống tưới nước tự động để tiết kiệm sức lao động. Trái cây sau khi thu hoạch đều được thương lái đến thu mua, không phải mang ra chợ bán do gia đình tôi

hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời khắc phục tình trạng ruộng bỏ hoang hiện nay. Từ mô hình của gia đình CCB

Trần Đình Tộ, thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức cho hội viên đến tham quan, học tập kinh nghiệm, tạo điều kiện cho hội viên

vay vốn, nắm bắt khoa học kỹ thuật để đầu tư xây dựng các mô hình nuôi, trồng phù hợp, vươn lên làm giàu chính đáng.

ĐÀO QUỲN



Mỗi năm gia đình ông Trần Đình Tộ thu về hơn 90 triệu đồng từ cây thanh long ruột tím.